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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
**************************************** 

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 
 

ระเบยีบวาระท่ี  3 กระทูถ้าม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 4.1 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่สอง และวาระที่สาม) 
 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาล     

ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566  

5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

* * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
13 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
14 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
15 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
16 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

17 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 1 

 เขต 2  
18 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
19 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย  เขต 1  
20 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

21 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

22 นางธนินจิตรา ศุภศิร ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น          เขต 4 ลา 
2 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง       เขต 2       

เขต 2 
ลา 

 
 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นางสาวปาริชาติ 

 
หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

7 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
11 นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
12 นายธนวัฒน ์ สนธ ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

13 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
15 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร ่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
 17 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
บ้านไผ่ย้อย 
 18 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 19 นายธวัชชัย จีกัน หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 

20 นางณิชาภัทร เกิดสุขโข หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อมบำรุง 
22 นายฤทธิพงษ์ ถนอม หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
23 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
25 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

26 นางสาวพรพนา สุทธิบัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
27 นางกัญจน์รัตน์ ถิ่นทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
28 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
29 นายฐปกช หลุกทิพย์นภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญต่าย นิติกรปฏิบัติการ 
32 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
33 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
34 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
35 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
36 นางจุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37 นางสาวจิราวรรณ เครือวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38 นางสาวพิชญา ขันคำนันต๊ะ ผู้ช่วยงานสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มการประชมุ เวลา 09.30 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร ่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

. 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรยั... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม    เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก                

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้ง 2 ประจำปี                 
พ.ศ.2566 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วน               
จังหวัดแพร่ ในวาระที่สอง และวาระที่สาม และเรื่องต่างๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่                       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน                 
ในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และ      
งานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติ
ภารกิจสำคัญดังกล่ าว ขอให้ ทุกท่านได้ โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ การอภิปราย การซักถาม หรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ 
ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทาง                     
ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
 และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเรื่องจำเป็น            
 ต้องขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ คือ 

   5.5 ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 
 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ  
ประธานที่ประชุม  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒1  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  เป็น อันว่ าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน               
ประธานสภา อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติ             
ประธานที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ ข้อ 5.5 และขอใช้ระเบียบวาระ               
. การประชุมชุดใหม่ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

  กระผมขอเข้าระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ  ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  1 นายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ประธานที่ประชุม อำเภอสูงเม่น เขต 4 
  2. นายธีรยุทธ์  เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
 อำเภอร้องกวาง เขต 2     

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17
ประธานที่ประชุม สิงหาคม 2566 

   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม
 ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมอืครับ  
     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประชุม     สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี              
พ.ศ.2566 เมือ่วันพฤหัสบดีที ่17 สิงหาคม 2566  

    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 



๖ 
 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒1  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
       

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                    
ประธานทีป่ระชุม. พ.ศ.2566 เมือ่วันพฤหัสบดีที ่17 สิงหาคม 2566 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถ้าม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ข้อ 4.1 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา อบจ.แพร ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
ประธานที่ประชุม (วาระที่สอง และวาระที่สาม) 
   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้รายงานผล 

การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

   ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง                เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก            
เลขานุการคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ    
แปรญัตติร่างข้อบัญญติั และทา่นสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน       
  ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           

จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1  
  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ                    
 ได้รับมอบหมายจากท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ประธานคณะกรรมการ               
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ               
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การ             
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้ 
  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี           
พ.ศ.2566 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วาระที่หนึ่ง และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ 
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด               
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอ            
คำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 18, 21 - 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น 
. 

 



๗ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง                คณะกรรมการได้นัดประชุมเพ่ือแปรญัตติ เมื่อวันที่ 23 - 24 
สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติฯ                    
ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเห็นชอบไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ               
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผลการแปรญัตติมีดังนี้ 

  1.  คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ไมม่ีการแก้ไข 
  2.  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข 
  3.  ข้อ 1 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 2 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ 3 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 4 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 5 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ 6 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 7 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 

  ในกรณีมีการพิมพ์จำนวนตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ ปริมาตร      
 ปริมาณ ตั้งรายการไม่ถูกต้อง ตกหล่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงการหรือ               
 วัตถุประสงค์ของโครงการ และแจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน           
 จังหวัดแพร่ทราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร ่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายอรรถพล คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 
  ในญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
ซึ่งท่านเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผล                
การแปรญั ตติ ไปแล้วนั้ น  ในส่วนของผมขออภิปรายเพ่ิมเติม  เรื่อง
งบประมาณแผ่นดินที่ทางคณะผู้บริหารได้จัดสรรนั้น ส่วนมากจะเป็น
รายจ่ายประจำ ส่วนงบพัฒนานั้นเสียดายที่ยังไม่เพียงพอสำหรับนำมา
พัฒนาภายในจังหวัด ด้วยขอบเขตและข้อจำกัดต่างๆ แต่ในภาพรวม                 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการ             
. 
 
 



๘ 
 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง จัดสรรงบประมาณครอบคลุ มที่ สุ ด ซึ่ งทางคณะกรรมการแปรญั ตติ                       
ร่างข้อบัญญั ติฯ ก็ ไม่ ได้มีการปรับลดแต่อย่ างใด ผมในฐานะที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ขอให้ความเห็นแก่คณะผู้บริหาร                     
ในประเด็นของด้านงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม การดำเนินการโอนถ่ายภารกิจ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปีนี้ ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนฝากท่านประธานสภาฯ              
ถึงท่านนายกฯและคณะผู้บริหาร เรื่องที่ 1 การเร่งรัดการรับมอบ ส่งมอบ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือยกระดับและพัฒนา รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน เพ่ือจะได้ซ่อมแซมในสิ่งที่
เสียหายทรุดโทรม ซ่ึงท่านนายกฯ ได้นำเรียนข้อมูลในการประชุมสภาฯ       
ครั้งที่ผ่านมา ผมได้นำข้อความไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สอบถามได้รับทราบเป็น
ที่เรียบร้อย ในความล่าช้าเรื่องเร่งรัดการถ่ายโอน ส่งมอบที่ดิน เป็นปัญหาว่า
รพ.สต.บางแห่ง ไม่สามารถที่จะทำเรื่องซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศได้          
และรพ.สต. บางแห่งก็ไม่สามารถทำเรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศได้           
เพราะการถ่ายโอนภารกิจยังไม่สำเร็จ ตรงนี้ เราจะแก้ปัญหาให้กับเขา            
ได้อย่างไร ผมขอฝากเรื่องนี้ ด้วยครับ รวมถึงบางแห่ งหลังคามีสภาพ          
ทรุดโทรม ฝนรั่ว ก็ยังไม่สามารถทำเรื่องซ่อมแซมได้ เราจะมีวิธีการอย่างไร 
ที่สามารถไปช่วยเหลือให้ รพ.สต. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนก่อน 
ขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยครับ เรื่องที่ 2 ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมคิดว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ควรจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น 
พยาบาลวิชาชีพ แพทย์อายุรกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
และลดการแออัดของจำนวนผู้ป่วยที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลประจำอำเภอ 
เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรับบริการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ เพราะบางคน 
เจ็บป่วยเล็กน้อย อาจจะแค่เป็นไข้ ก็ต้องไปเอาคิวตั้งแต่ตี 5 ในอนาคต           
ผมหวังว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะมีนโยบาย ในเรื่องของการ
จัดหาบุคลากรทางการแพทย์ประจำ รพ.สต. ให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น          
เรื่องที่  3 การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ืออำนวยความสะดวก   
ส่วนตัวผมมีความคิดว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ รพ.สต. ควรเป็นอุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับตำบลกับ รพ.สต. ที่อยู่ภายใต้สังกัดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องที่ 4 ขอให้ทางคณะผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการ 
คอยติดตามการดำเนินงาน การให้การบริการประชาชน ของเจ้าหน้าที่        
รพ.สต. อย่างใกล้ชิด เพราะว่า รพ.สต.บางแห่ง การทำงานของเจ้าหน้าที่         
ก็ยังยึดติดกับระบบการทำงานแบบเดิม มาทำงานสายบ้าง ไม่มาบ้าง              
เราควรมีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ทั้ งหมดที่ ผมพูดมานี้            
อยากจะให้  รพ.สต. เป็นสถานที่บริการสุขภาพของประชาชนอย่างดี              
มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเรื่องความเจ็บป่วยของพ่ีน้องประชาชน              
.            

 
 



๙ 
 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง  เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในแต่ละวันโรงพยาบาลอำเภอแต่ละแห่ง มีผู้ไปใช้บริกา
เป็นจำนวนมาก หากอนาคตเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการบริการ
ของ รพ.สต. ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือการแพทย์                 
ที่เหมาะสม จะทำให้เราสามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างดี    
ขอนำเรียนฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร                
เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านอรรถพล คำมีสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ประธานทีป่ระชุม ขอเรียนเชิญครับ  
  ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการขอมติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระท่ีสอง  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 3 ญัตติ 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ               
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น                   
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
       ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติ                         
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
 ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี                       
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระที่สอง 
ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบ                          
ประธานสภา อบจ.แพร ่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    
ประธานที่ประชุม ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระท่ีสอง  
   ขัน้ตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 3 ข้อ 5๒             
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม       
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   กระผมใคร่ขอมติในวาระที่สาม 



๑๐ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับรา่งข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.แพร ่ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
ประธานที่ประชุม ในวาระท่ีสาม โดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  เห็ นชอบกับ                   
ประธานสภา อบจ.แพร ่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                  
ประธานทีป่ระชุม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน                
 จังหวัดแพร่เสนอ โดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว                
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พิจารณาตอ่ไป 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานทีป่ระชุม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หมวดค่าครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จำนวน 6 แห่ง รวมจำนวนครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จำนวนทั้งสิ้น 16 รายการ รวมเป็นเงิน 505,000.- บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปแล้วนั้น  
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 กำหนดให้                        
การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล 
และหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ 
แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
 
 
 
 



๑๑ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  พิจารณ าอนุ มัติ แผนการใช้ จ่ ายเงินบำรุ ง                    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 แห่ง 
รวมจำนวนครุภัณฑ์ 16 รายการ รวมเป็นเงิน 505,000.- บาท (ห้าแสน-
หา้พันบาทถ้วน) 
  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา 
อนุมัตต่ิอไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไมมี่ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 21  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หมวดค่าครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ประธานที่ประชุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 

 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566   
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

      ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.2 - 5.5 กระผมใคร่ขออนุญาตให้                      
ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
เป็นผู้นำเสนอ ครบั 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

 

 

 



๑๒ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ 2566 เพ่ือนำมาโอนเพ่ิมและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน                
4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๓๐๐.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
และจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนลด ขอโอนเพ่ิม และขอโอนตั้ง
รายการใหม ่ดังนี้ 

โอนลด 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด  

จำนวน 2 รายการ   เป็นเงิน ๗๔๑,๐๐๐.- บาท 
2. กองสาธารณสุข ขอโอนลด 

จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน ๓๑๖,๓๐๐.- บาท 
3 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนลด 

 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน   ๑๔,๐๐๐.- บาท 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน ๑,๐๗๑,๓๐๐.- บาท 

โอนเพิ่ม 
  1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 แผนงาน
จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 แผนงาน

จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน ๕๔๑,๐๐๐.- บาท 
2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน                  

๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท 
๓. กองสาธารณสุข จำนวน ๑ แผนงาน จำนวน ๑๑ รายการ           

รวมเป็นเงิน ๓๑๖,๓๐๐.- บาท 
รวมโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน ๘๗๑,๓๐๐.- บาท 

สำหรับรายละเอียดที่ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้แจกจ่ายให้กับ                  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไว้พิจารณาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน                    
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 



๑๓ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566                 
ปลัด อบจ.แพร่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ           
 ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

  ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 21  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 

  ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ ขอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
.  ข้อความเดิม 

    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หน้า 390 ข้อ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ตั้งไว้ 4,300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตู
เหล็กม้วน ระบบสปริงมือดึง ดังนี้ 

    1) ประตูเหล็ก ขนาด 3.60 เมตร สูง 4.50 เมตร จำนวน 6 ช่อง 
    2) ประตูเหล็ก ขนาด 2.30 เมตร สูง 4.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง  
    ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

มาตรา 74(7)  
    - เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540(18) 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม                   

ครั้งที่ 1 หน้า 26 ลำดับที่ 5  

 



๑๔ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์    2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หน้า 390  
ปลัด อบจ.แพร่  ข้อ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมหน้าเสาธงเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตั้งไว้ 2,400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
หลังคาโดมหน้าเสาธง เพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 25 เมตร 
สูง 7.80 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74(7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540(18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม                   
ครั้งที่ 1 หน้า 27 ลำดับที่ 6  

    ข้อความใหม่ 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

หน้า 390 ข้อ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ตั้งไว้ 4,300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคา
โดมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 8.80 เมตร (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74(7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540(18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง                 
ครั้งที่ 2/2566 หน้า 159 ลำดับที่ 1  

    2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หน้า 390 
ข้อ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมหน้าเสาธงเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตั้งไว้ 2,400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
หลังคาโดมหน้าเสาธง เพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 25 เมตร 
สูง 8.80 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74(7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540(18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง                  
ครั้งที่ 2/2566 หน้า 162 ลำดับที่ 2 

 



๑๕ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์     เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย          
ปลัด อบจ.แพร่   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4                    
.   การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า การแก้ไข                       
.   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ               
.   คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้ เป็นอำนาจอนุมัติ                        
.   ของสภาท้องถิ่น  
    จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง                 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานทีป่ระชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
    ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
ปลัด อบจ.แพร ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน               

ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจาก                   
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของส่วนราชการใน
สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

 
 
 



๑๖ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์  1. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปลัด อบจ.แพร ่      จำนวน   4 รายการ เป็นเงิน    156,000.- บาท 
  2. กองช่าง  จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 3,900,730.- บาท 
  3. กองสาธารณสุข จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 2,381,700.- บาท 

 รวมขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 
43 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,438,430.- บาท (หกล้านสี่แสนสามหม่ืน- 
แปดพนัสี่ร้อยสามสิบบาทถว้น) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                
 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)             
. พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม               
. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มี             
. รายจ่ายหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
. แต่มีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
. รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ          
กันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ          
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ดังกล่าว เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

     

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่     
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานทีป่ระชุม งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 
 
 
 
 



๑๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบจ.แพร่ งบประมาณ พ.ศ.2566   
ประธานทีป่ระชุม  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความประสงค์
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพ่ือนำมา
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,๐20,2๐๐.- บาท (หกล้าน-               
สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ได้ทัน
สถานการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด และขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

ขอโอนลด 
1. กองช่าง จำนวน 24 รายการ  

 รวมงบประมาณโอนลด 1,603,545.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพัน-              
. ห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถว้น) 

2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 6 รายการ 
รวมงบประมาณโอนลด 4,416,655.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพัน-              

. หกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น 6,020,200.- บาท (หกล้านสองหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน) 

ขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- กองช่าง จำนวน 3 รายการ 

รวมงบประมาณโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น 6,020,200.- บาท (หกล้าน-
สองหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน) 

สำหรับรายละเอียดที่ขอโอนลด และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ไว้พิจารณาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน                    
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ 

  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566                 
 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ           
 ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
 
 

 



๑๘ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

  ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 21  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 6 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ทีจ่ะเสนอหรอืไม ่     
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

ก่อนอ่ืนอยากจะนำเรียน ให้เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านได้รับทราบเบื้องต้น ทุกวันนี้ปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชน โดยเฉพาะเหตุการณ์เอลนีโญ ลานีญา ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน 
ส่งผลกระทบทั่ วทั้ งประเทศหรือทั่ วทั้ งโลก ในจังหวัดแพร่ เขตพ้ืนที่                 
ความรับผิดชอบของผม โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่สาย ปกติแล้วอ่างเก็บน้ำแม่สาย 
จะเก็บน้ำได้ 10.50 ล้าน ลบ.ม. เมื่อปีพ.ศ.2564 มีน้ำล้นอ่าง แต่มาปีนี้ 
ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ มีน้ำเหลือแค่ 2.5 ล้าน ลบ.ม. เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
เราจะทำอย่างไร เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ทุกวันนี้                 
อ่างเก็บน้ำแม่สาย จะแบ่งน้ำผันน้ำไปทางหมู่บ้านหนองแขม และในเขต             
ลำเหมืองหลวงเข้ามาในเมืองจะใช้ลำน้ำแม่ก๋อน คาดว่าปีนี้หลังสิ้นเดือน
กันยายน น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเทศบาลตำบลช่อแฮ จะมี 
ความเดือดร้อนมากที่สุด ผมมานึกย้อนดูว่าเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ 
เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ในเหตุการณ์อนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะ
ปัญหาภัยแล้ง เราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร ทางท่านอนุวัธ วงศ์วรรณ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพ้ืนที่ไปดูลำน้ำแม่ก๋อน ลำน้ำแม่สาย      
. 

 



๑๙ 
 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ท่านตระหนักถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ท่านก็ได้ให้กองช่าง            
ลงไปสำรวจพ้ืนที่  เพ่ือที่ จะก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่ก๋อน ลำน้ำแม่สาย 
โดยเฉพาะลำน้ำแม่ก๋อน เราจะเรียกกันว่าสบก๋อนและพ้ืนที่ตรงนั้นจะเป็นพ้ืนที่ 
ประวัติศาสตร์ในการที่พ่อเมืองจะดำน้ำอาราธนาพระมหาอุปคุตทุกๆ ปี                 
จึงอยากหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ พ่ีน้องเกษตรกร เราจะทำอย่างไร             
เพ่ือที่จะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า หากปัญหาเรื่องภัยแล้ง
มีมาก ผมว่าเรื่องของไฟป่าจะตามมา แมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืชก็จะตามมา         
อาจจะเกิดผลกระทบกับพืชเศรษฐกิจของพ่ีน้องประชาชนได้ ดังนั้นแล้ว         
ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน อยากให้เพ่ือน
สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันเสนอแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และดำเนินงาน
ตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่ท่านมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาในเรื่องของ
เศรษฐกิจ ในเรื่องการเกษตร และในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ            
ซึ่งเราก็ทำได้ในระดับที่ดีมาก วันนี้จึงขอหารือในที่ประชุมสภาฯ ไว้เบื้องต้น
เพียงเทา่นี้ ขอบคุณครับ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางมยุรี ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

ดิฉันมีความเห็นไม่ต่างจากท่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒกุล จากการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทางสภาฯ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทุกท่านเห็นชอบ ไม่มีข้อโต้แย้ง
แม้แต่ประการใด ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ฝ่ายบริหารและข้าราชการ ที่ ได้จัดสรร ดูแล และควบคุม                           
ด้านงบประมาณได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องตามความจำเป็นและ                       
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ท้วงติงจากทางสภาฯ  
สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานะการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดิฉันมามองเห็นถึงเรื่องของ
ความจำเป็นของพ่ีน้องประชาชน และตอนนี้ทราบมาว่าเงินสะสมของเรานั้น
ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ หลังจากที่เราจัดสรรและสำรองจ่าย                 
ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แล้ว          
.                     

 
 



๒๐ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย เมื่อสักครู่ท่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒกุล ท่านได้พูดถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ
ลานีญา ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันก็จะนำมาพูดเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่า   
1 - 3 ปีนี้ ดิฉันได้ติดตามการรายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เขาบอกว่า
ประเทศไทยของเรานั้นจะประสบปัญหาด้านภัยแล้ง เป็นระยะเวลายาวนาน 
ดีที่สุดคือ 9 - 12 เดือน แย่ที่สุดคือ 3 ปี เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
เรื่องของภัยแล้งน่าจะเกิดขึ้นกับ พ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะพ่ีน้อง               
ชาวจังหวัดแพร่นั้น เป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของดิฉันเอง 
เขต 3 อำเภอเมืองแพร่ พ้ืนที่ เขตใกล้เคียงที่ ใช้น้ำชลประทานฝั่งขวา           
เราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งตลอดเวลา และวันนี้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็ได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการจัดทำ
ฝายแกนดินซีเมนต์ในหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นดอยผี ตำบลแม่หล่าย บ้านสองแคว 
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นสถานที่ให้หน่วยงานอ่ืนมาศึกษาดูงาน   
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตอนนี้ดิฉันมองว่าเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน เราแก้ไขได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น           
ซึ่ งดิฉันมีความเป็นห่วง จึงอยากให้ทางองค์การบริหารจังหวัดแพร่               
ท่านนายกฯ และทุกๆ ท่านในสภาฯ แห่งนี้ ได้ช่วยกันพิจารณาว่า ณ ขณะนี้ 
เงินสะสมของเราที่พอมีอยู่นั้น สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนตามกรอบตามระเบียบของการใช้เงินสะสมได้อย่างไร โดยเฉพาะ
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนั่นเอง ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็อยากจะขอฝากไว้             
ไม่ว่าจะเรื่องของการขุดลอก ขุดเจาะบ่อบาดาล รวมถึงปัญหาถนน                  
เพ่ือการเกษตร งบประมาณปี  2566 ที่ ผ่ านมา ในส่วน พ้ืนที่ ความ
รับผิดชอบของดิฉันส่วนใหญ่ ใช้ เงินงบประมาณไปกับการสร้างถนน           
เพ่ือการเกษตรและขุดลอกแหล่งน้ำ ได้รับคำชื่นชมจากพ่ีน้องประชาชน           
เป็นอย่างมาก แต่ว่ายังมีอีกหลายจุดมาก ที่ เรายังจะต้องดำเนินการ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากท่านนายกฯ และสภาฯ ของเราช่วยกัน
พิจารณา ขอบคุณคะ่ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายบุญโชติ  ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 2 
 
 
 
 



๒๑ 
 

นายบุญโชติ  ยานสกุล  ผมขอสนับสนุนแนวคิดของท่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล และ     
ท่านมยุรี ยาวิชัย สำหรับพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผม หนักหนายิ่งกว่า 
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพราะอยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีลำน้ำใหญ่ๆ
ไหลผ่าน น้ำยมไม่ไหลผ่านในเขตตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผาหมอก สำหรับ 
ตำบลบ้านปินไหลผ่านหมู่บ้านเดียว คือ บ้านแม่ลู่ ตอนนี้ข้าวในนาสูงไม่ถึง
คืบ ไม่มีน้ำ วันก่อนมีการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ใช้เวลาสูบ 1 ชั่วโมง น้ำแห้ง
หมด ไม่มีน้ำให้สูบ ชาวบ้านแย่งน้ำจนทะเลาะกัน ตอนนี้ออกจากกลุ่มไปหลาย
คนแล้ว และอีก 2 เดือนผลผลิตทางการเกษตร คือ ข้าวโพดก็จะออกฝักแล้ว                
ถนนหนทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อ บางครั้งงบประมาณท่ีทางท้องถิน่จัดสรรไปให้            
แต่ละปีก็ไม่พอ ได้บ้านนี้ก็เหลือบ้านนั้นคนละเส้นทาง ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว 
ที่เราจะได้พิจารณานำเงินสะสมออกมาใช้ ผมได้ไปพูดคุยกับท่านปลัดฯ                 
2 ครั้งแล้ว เมื่อวานนี้ทางกองช่างนำเครื่องจักรไปเป่าบ่อบาดาล ชาวบ้าน               
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ประสานงานมา 3 วัน ท่านนายกฯ อนุมัติให้นำ 
เครื่องจักรออกไปทำงานทันที และเมื่อเช้านี้ผมส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
เครื่องจักร 2 ตัว ไปบรรเทาแก้ปัญหาถนนให้ก่อน ในเขตตำบลเวียงต้า  
ถามว่านำงบประมาณมาจากไหน ผมบอกเลยว่าสมาชิกสภาฯ จะรับผิดชอบ
ค่าขนย้ายทั้ งหมด เป็นเงินส่วนตัว ชาวบ้านช่วยกันสมทบค่าน้ ำมัน              
ดังนั้น ผมจึงอยากให้  ทุกท่านช่วยกันพิจารณานำเงินสะสมออกมาใช้             
เดือนธันวาคม 2567 ปีหน้าสมาชิกสภาฯ ก็หมดวาระกันแล้ว ถ้าไม่นำเงินสะสม 
มาใช้ปีนี้จะนำไปใช้ปี ไหน ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ                  
และคณะผู้บริหาร ให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ผมไม่ขออ้อมค้อมแล้ว         
ผมขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณทา่นบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกลุชา  บัญสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 1 

  เหมือนกับที่ เพ่ือนสมาชิกในสภาฯ ได้นำเรียนไปทั้ ง 3 ท่าน              
ทั้งท่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ท่านมยุรี ยาวิชัย ท่านบุญโชติ ยานสกุล              
ทุกท่านว่าขอไม่อ้อมค้อม ดิฉันขออนุญาตเสนอแนะในที่ประชุมสภาฯ                
วันนี้ พ่ีน้องประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง  
คาดว่าฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่จะถึงนี้ คงไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ผลผลิตไม่สมบูรณ์    
..          

 
 



๒๒ 
 

นางกลุชา  บัญสว่าง หากท่านผู้บริหารต้องการช่วยเหลือพ่ีน้องในจังหวัดแพร่ เราเห็นควรว่า       
ควรนำเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่มีอยู่ มาช่วยเหลือ           
พ่ีน้ องประชาชนอย่างเร่งด่วน เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                  
เราเป็นพ่ีใหญ่ เราต้องออกโรงก่อนเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน และ               
ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านที่ขึ้นอภิปรายวันนี้ จะได้ไปตอบคำถาม                
พ่ีน้องประชาชนได้ว่า วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้าง 
ขอบคุณค่ะ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา บัญสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านวังสาคร หมั่นขีด ครับ 

นายวังสาคร  หมั่นขีด   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายวังสาคร หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน             
จังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 2 
 ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่าน ได้อภิปรายไป ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาเรื่องเดียวกันหมด เรื่องปัญหาภัยแล้ง น้ำ ที่ทำกิน ในแต่ละพ้ืนที่                 
มีปัญหาคล้ายๆ กันหมด จึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ 
และคณะผู้บริหาร ขอความเมตตาเราต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา
ให้ พ่ีน้องประชาชน อย่างไรก็ดีขอฝากความหวังไว้ที่ท่านนายกฯ และ                
คณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านวังสาคร หมั่นขีด ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ 

นายแสงสว่าง  เสือขำ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายแสงสว่าง เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 1 

  วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ  ได้นำปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนของอำเภอลองมานำเรียนต่อสภาฯ แห่งนี้ เนื่องจาก   
ในปีนี้ฤดูฝน ฝนตกลงมาน้อย เกษตรกรที่ทำนา ข้าวก็เริ่มจะตาย ต้องรอให้ฝน            
ตกลงมา นี่คือปัญหาของพ่ีน้องชาวอำเภอลอง อำเภอลองมีแม่น้ำหลัก        
คือแม่น้ำยม ทุกปีในฤดูฝนแม่น้ำยมขึ้นมาเกือบจะเต็มตลิ่ง พอตกเสร็จ       
.  

 
 



๒๓ 
 

นายแสงสว่าง  เสือขำ ไม่มีที่กักเก็บน้ำ น้ำไหลมาแล้วก็ไหลไป วันนี้ พ่ีน้องประชาชนพร้อมทั้ง        
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มีความคิดว่าอยากจะได้ฝายแกนดินซีเมนต์กั้นแม่น้ำ
ยมจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ที่ตำบลห้วยอ้อ จุดที่ 2 ที่ตำบลทุ่งแล้ง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
เราไม่อยากเห็นน้ำในแม่น้ำยมแห้ง จนเด็กๆ  ลงไปเตะฟุตบอลกันได้              
แต่เราอยากเห็นฝายแกนดินซีเมนต์กั้นแม่น้ำยม ทำให้มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้          
อย่างเพียงพอ ถ้าดำเนินการเรื่องนี้ ได้จะทำให้พ่ีน้องประชาชนมีอาชีพ          
มีรายได้เสริม อยู่ดีกินดี วันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านนายกฯ และ     
คณะผู้บริหารจะดำเนินการช่วยเหลือ ถ้าเราหวังให้รัฐบาลช่วยคงช้าไป และ
ตอนนี้อ่างเก็บน้ำแม่กลาง ต้องขออ้างอิงคุณพ่อณรงค ์วงศ์วรรณ ที่ได้สร้างไว้ให้ 
กับพ่ีน้องชาวอำเภอลอง หลายหมู่บ้านหลายตำบลได้ใช้น้ำในอ่างนี้ ตอนนี้ 
น้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มแห้ง คณะกรรมการปิดประตูระบายน้ำ แต่เรายังมีน้ำสาขา
อยู่ตามห้วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลำห้วยแม่กลาง ลำห้วยแม่ลาน เราจึงอยากได้
ฝายแกนดินซีเมนต์ไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร 
ถ้าเราดำเนินการเรื่องนี้ ได้จะถือว่าเป็นผลงานขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 
 

นางสุขาวดี  วังคำ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

ดิฉันเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน อำเภอสูงเม่น
ในเขตพ้ืนที่ ความรับผิดชอบของดิฉัน  มีความเดือดร้อนเช่น เดียวกัน           
ตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาศ ตำบลสบสาย จะใช้น้ำจากแม่น้ำยม ทีต่ำบลเวียงทอง
มีเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าอยู่ 2 จุด ดิฉันจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์
สร้างฝายแกนดินซีเมนต์กั้นแม่น้ำยม เพราะว่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก 
สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร ซึ่งทั้งหมดประมาณพันกว่าไร่ที่จะได้รับประโยชน์   
ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารขอบคุณค่ะ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านทศนาถ  สำเนียง ครับ 
 



๒๔ 
 

นายทศนาถ  สำเนียง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายทศนาถ สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3 

ผมได้รับฟังคำอภิปรายและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่ าน  ผมเห็ นด้วยกับ เรื่องที่ จะขอนำเงินสะสมที่ มี อยู่ ออกมาใช้                   
ในการประชุมสภาฯ ครั้งทีผ่่านมา ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งในที่ประชุมว่า
มีเงินสะสมเหลือ 121 ล้าน จึงอยากจะขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ                  
ถึงท่านนายกฯ ช่วยอนุมัติเงินสะสมเพ่ือนำมาช่วยเหลือความเดือดร้อน             
ของพ่ีน้องประชาชน ทั้ง 24 เขต และนำไปพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในแต่ละเขต
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา และในอนาคตปัญหาภัยแล้งก็กำลังจะมา  
เราจะได้นำไปพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ พัฒนาถนนทางการเกษตร เพราะส่วนใหญ่ 
พ่ีน้องประชาชนจังหวัดแพร่ มีอาชีพด้านการเกษตร เพราะฉะนั้นเพ่ือเป็นการ
รองรับ เราต้องนำงบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ำด้านการชลประทานต่างๆ               
ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านทศนาถ  สำเนียง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ ครับ 
 

นายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 1 

ผมเห็นด้วยกับในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ถามว่าผมอยู่             
เขต 1 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ มีผลกระทบหรือไม่ มีครับ แต่เป็น
เรื่องส่วนตัวของพ่ีน้ องที่ สนิทสนมกัน ที่ เป็นเกษตรกรทำการเกษตร                
อยู่รอบนอก เขามาถามผมว่าเราจะหาน้ำได้อย่างไร เขาถึงกับยอมเสียเงิน
ซื้อน้ำ จึงเกิดอาชีพใหม่ อาชีพขายน้ำ พ่ีน้องเกษตรกรเหนื่อย นอกจาก              
จะลงทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ แรงงานยังต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ 
ผมก็ลำบากใจและทุกข์ ใจแทนพ่ีน้องเกษตรกร จึงขอนำเรียนเรื่องนี้                  
ผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 
 



๒๕ 
 

นายภิญโญ ชมภูมิ่ง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 2 
 ผมอยู่เหนือสุดของจังหวัดแพร่ ท่านนายกฯ ได้ไปหาผมที่ตำบล
สะเอียบไปดูแม่น้ำยม ตอนนี้แม่น้ำยมแห้ง เมื่อก่อนในเดือนสิงหาคมขับรถ
ข้ามไม่ได้  ต้องใช้เรือข้าม แต่ตอนนี้ขับรถข้ามไปได้ เพราะว่าน้ำไม่มี               
ในเขตพ้ืนที่ผมมีแม่น้ำเล็กๆ ไหลผ่าน มีแม่น้ำแม่เต้น แม่น้ำสะกึ๋น แม่น้ำแม่ปุ๊   
มี 3 เส้น แม่น้ำแม่เต้นไหลผ่านบ้านนาหลวง บ้านนาฝาย บ้านแม่เต้น                
แม่น้ำสะกึ๋นไหลผ่านบ้านห้วยโป่ง บ้านดอนแก้ว บ้านดอนชัย และแม่น้ำแม่ปุ๊               
ไหลผ่านบ้านป่าเลา เมื่อก่อนท่านนายกฯ คงจะรู้นะครับว่าเราจะสร้างทำนบดิน 
ห้วยน้ำบวย แต่เป็นพ้ืนที่ติดป่าต้องขออนุญาต แต่เราก็สามารถดำเนินการได้ 
และตามที่ เพ่ือนสมาชิกฯ อภิปรายเรื่องขอใช้เงินสะสม ผมก็อยากได้
งบประมาณมาพัฒนาทำนบดินห้วยน้ำบวย ให้ชาวบ้านบ้านป่าเลาได้มีน้ำกิน
น้ำใช้ เพราะเป็นต้นน้ำด้วย อีกเรื่องขอฝากห้วยแม่เต้น ห้วยแม่สะกึ๋น                 
มีอ่างเก็บน้ำทีท่างมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าจ้างบริษัทสยามไปสำรวจออกแบบ 
มีอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น 2 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางครับ 
ปีนี้เราก็ได้รัฐบาลใหม่แล้ว จึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ
ช่วยประสานงานในเรื่องงบประมาณ เพราะในเขตพ้ืนที่บ้านผมเป็นต้นน้ำ 
เราสามารถสร้างอ่างเกบ็น้ำตามแม่น้ำสาขาได้ ขอบคุณครับ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านธนินจิตรา ศุภศิริ ครับ 
 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางธนินจิตรา ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอหนองม่วงไข ่เขต 1 
 เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เสนองบประมาณเพ่ิมเติม 
ในการจัดสรรเพ่ือที่จะมาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เพราะว่า              
ที่ท่านนายกฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสมาชิกสภาฯ แต่ละเขตคงไม่เพียงพอ 
เพราะทำไปเป็นปีๆ ถ้าเป็นไปได้มีงบประมาณเพ่ิมเติมจากส่วนไหนก็ตาม      
ตามที่ ท่ านสมาชิกสภาฯ  ได้ เสนอไป  ดิ ฉันก็ เห็ นด้ วย  ขอฝากผ่ าน                 
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ ว่า เขตอำเภอหนองม่วงไข่  หมู่  6          
.                      
 
 
 



๒๖ 
 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ มีฝายแกนดินซีเมนต์เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือมีชื่อว่าพัทยา 2 เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดีมากทางอำเภอได้นำเข้าแผนของจังหวัดไว้แล้ว แต่ไม่มีใคร     
ประสานโครงการนี้ให้เลย เป็นเวลาหลายปีแล้ว ความกว้างของแม่น้ำยม 
110 เมตร ขอฝากท่านนายกฯ ให้ทางกองช่างไปสำรวจและประมาณการ 
ช่วยจัดสรรงบประมาณให้ด้วย เพราะจากดอยผีที่ทำฝายแกนดินซีเมนต์              
น้ำไหลมาไม่ถึงอำเภอหนองม่วงไข่ซึ่งระยะทางมันไกล อำเภอหนองม่วงไข่
เป็นพ้ืนที่ เกษตรกร ปลูกพริก ปลูกข้าว กันเยอะที่สุด ทุกวันนี้ก็ยังใช้             
เครื่องสูบน้ำจากดอยผี สูบข้ามลำเหมืองเข้าไปในพื้นที่ ถ้าสามารถดำเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองม่วงไข่ได้ก็จะครอบคลุมไปถึงตำบลหนองม่วงไข่ 
ตำบลน้ำรัด ตำบลวังหลวง และตำบลทุ่งแค้ว ครอบคลุมถึง 4 ตำบล                
น้ำในพ้ืนที่ก็จะชุ่มฉ่ำ น้ำในใต้ดินก็จะดี อีกเรื่องหนึ่ง ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านนายกฯ ที่จะดำเนินการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่บ้านหนองน้ำลัด              
หมู่ 1 เขาของบประมาณก่อสร้างสะพานมาหลายปีแล้ว แต่เนื่องจากว่า 
สร้างไม่ได้ เหตุผลท่านนายกฯ บอกว่าให้ทำฝายแกนดินซีเมนต์เพ่ือน้ำจะได้ล้น 
เพราะเป็ นทางที่ แม่น้ ำยมไหลผ่ านเข้ ามา เราให้ เป็ นทางรถผ่ าน ต้องกราบ            
ขอบพระคุณ ท่านนายกฯ ที่ได้ดูแล ขอบคุณค่ะ 

  . 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านธนินจิตรา  ศุภศิริ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 
 

นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 1 

ขอสนับสนุนท่านสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่ท่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล 
ท่านมยุรี ยาวิชัย และอีกหลายๆท่าน ที่เห็นความสำคัญของความเดือดร้อน
เกี่ยวกับปัญหาของเรื่องน้ำ ทุกอำเภอมีปัญหา โดยเฉพาะอำเภอร้องกวาง 
ซึ่งเป็นอำเภอเดียวที่ไม่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน จาก 8 อำเภอ ดังนั้นแล้วตอนนี้
ต้องอาศัยลำน้ำแม่คำมี ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ซ่ึงตอนนี้ท่านได้ให้
ความกรุณาจัดเตรียมพ้ืนที่ เพ่ือที่จะอพยพพ่ีน้อง บ้านสวนป่า หมู่ที่  6 
จำนวน 44 ครัวเรือน ออกมาที่พักใหม่ ขอขอบคุณท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ              
ที่ได้ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พรุ่งนี้ผมก็จะไปดูแลและให้กำลังใจอีกรอบ                    
แต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งผมได้นำเรียนไปแล้วว่าอำเภอร้องกวางไม่มี   
แม่น้ำยมไหลผ่าน 4 ตำบลของอำเภอร้องกวาง ทำนาต้องอาศัยน้ำฝน        
หรือที่ เรียกว่าน้ ำจากฟ้า ไม่มีแม่น้ ำไม่มีชลประทาน ดังนั้น ถ้าได้รับ             
.                   

 
 



๒๗ 
 

นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมไปสังเกตดูแล้ว               
มีหลายๆ ที่ถ้าเราจะสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หรือขยายพ้ืนที่ที่เราจะเก็บกับน้ำ 
เพ่ือใช้ ในการเกษตรในอนาคต  ก็คิดว่าจะเป็นสิ่ งที่ ดีมาก จึงขอฝาก            
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะท่านผู้บริหาร ตลอดจน
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้การสนับสนุน สามารถจัดสรรงบประมาณ                  
มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ต้องขอฝากไว้ด้วย
ขอบคุณมากครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 
 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 วันนี้ เราได้ เห็นเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้สะท้อนปัญหาต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน                   
เท่าที่ผมได้สัมผัสการทำงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และคณะผู้บริหาร ท่านมีความเข้าใจและตั้ งใจที่จะช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนในจังหวัดแพร่ วันนี้ท่านสมาชิกสภาหลายๆ ท่าน ที่ได้อยู่ในห้อง
ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ถือว่าเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนทั้งจังหวัดแพร่            
ได้ เห็นปัญหาของประชาชนมาโดยตลอด ฉะนั้นทุกท่านจึงอยากจะ                
นำเรียนปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับ                
พ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องภัยแล้ง  การทำฝายแกนดินซี เมนต์                  
ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่สามารถตอบโจทย์ เรื่องนี้ ให้กับประชาชน          
ได้จริงๆ เพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน ต้องขอขอบคุณทางกองช่าง 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ ได้ร่วมกันพัฒนาเมืองแพร่มาโดยตลอด                
วันนี้เราก็ได้สะท้อนปัญหาของพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ 
หลายท่านได้พูดถึงเงินสะสม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกองคลัง
ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น ตามที่เราทราบกันดีว่าการจ่ายใช้เงินสะสม
ต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน              
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน       
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อบังคับ
ข้อ 89 และต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่และการบริหาร การบริการชุมชนและ
สังคม เรื่องบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ต้องเป็นไปตามแผน  
ทั้งหมดท้ังมวลนี้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการหักร้อยละ 25  
 
 



๒๘ 
 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ทั้งหมดทั้งมวลนี้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการหักร้อยละ 25 
เพ่ือเข้ากองทุนสำรองเงินสะสม สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหักเป็นเงินเดือนบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
ร้อยละ 10 ในการบริหารงานและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้จึงขอฝาก              
ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อย่างน้อยถ้าเราสามารถบำบัดความเดือดร้อน 
ของพ่ีน้องประชาชน ป้องกันและบรรเทา ป้องกัน คือ ก่อนที่จะเกิดเหตุ              
เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน บรรเทา คือ หลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เรียบร้อย 
ไปช่วยแก้ไขปัญหา วันนี้ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน         
ที่มีความเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึง         
ท่านผู้บริหาร สิ่งไหนที่เราสามารถจะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้
เราก็ต้องทำ และผมมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่ง เมื่อวันก่อนได้เดินทางไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่สนทนากันในเรื่องของสภาฯ 
ไม่ใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา เขาพูดว่าไม่สนสภาฯ ไม่เห็น
ความสำคัญของสภาฯ เราฟังในฐานะที่เป็นประชาชน และเป็นตัวแทน       
ของประชาชน และเป็นสมาชิกสภาฯ คนหนึ่ง ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ        
ทำไมเขาต้องพูด ในลักษณ ะนี้  ผมคิด ในใจว่าสักวันหนึ่ ง เขาคนนั้ น               
อาจจะต้องมาใช้บริการในสภาฯ ใด สภาฯ หนึ่ง หรือไม่ก็ในสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้ ขอบคุณครับ  

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 

 

นายภิญโญ ชมภูมิ่ง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 2 
 ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ท่ านได้ เดินทางไปที่ สะเอียบ                 
ไปดูการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่แม่สะเอียบ เพราะว่าบ่อน้ำ 2 ข้าง              
น้ำแห้งหมดเลย น้ำกักเก็บไม่มี น้ำต้มเหล้าไม่ค่อยจะมีแล้ว น้ำอุปโภค
บริโภคก็เช่นกัน ท่านนายกฯ เล็งเห็นว่าการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์               
จะได้รับประโยชน์กับทั้ ง 2 หมู่บ้าน หมู่  1 และหมู่  9 สามารถใช้น้ำ             
ได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีฝายแกนดินซีเมนต์ ผมขอให้เกิดขึ้นได้จริง ถ้าทำเรื่องนี้ได้ 
ท่านจะได้พาทัวร์จีนมาเที่ยวที่สะเอียบก็จะไม่ขายหน้า ขอฝากผ่าน               
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร และต้องขอโทษ               
ที่ต้อนรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วันที่  22 พฤศจิกายน 2566 นี้ จะต้อนรับ             
ให้ดีกว่าเดิม ขอบคุณครับ 
 
 
 



๒๙ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

 วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นท่านสมาชิกสภาฯ หลายท่าน อภิปราย
สะท้อนถึงปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ถือว่าท่านเป็นคนของประชาชน  
และได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ได้รับเรื่องต่างๆ ก็นำมาแจ้งให้ทราบ 
ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับเรื่องเงินสะสมที่เราจะใช้ ผมเองก็อยากจะใช้   
เมื่อมีการใช้ เงินสะสม ทุกอย่างต้องอยู่ ในแผนก่อน และผมก็ไปเปิดดู                
ในแผนแล้วไม่มี โครงการที่ เกี่ยวกับก่อสร้างฝาย เพราะฉะนั้น ในเมื่อ              
ทุกๆ ท่าน ได้สะท้อนปัญหามาในวันนี้  จึงอยากจะขอฝากทุกๆ ท่าน                
ไปเป็นการบ้านว่าเงินสะสมควรจะใช้ในปีนี้  ซึ่งเรามีเวลาอีก 1 เดือน   
เพราะถ้าเรานำไปใช้ต้นปีหน้า แล้วเขาจะตำหนิว่ามีเงินงบประมาณแล้ว           
ทำไมไม่ใช้ มาใช้เงินสะสมทำไม ดังนั้น เรามีระยะเวลาสั้นสำหรับจัดทำ
โครงการต่างๆ ตามที่ท่านคิดมา ผมคิดว่าในระยะแรกสิ่งที่ควรจะทำ            
คือผมเองก็ไม่สามารถไปรับทราบปัญหาในพ้ืนที่ได้ทุกแห่ง จึงอยากให้           
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กรุณาสำรวจพ้ืนที่ของท่านต้องการอะไร          
ขอให้ท่านเป็นผู้ติดตาม 1. ทำหนังสือจากประชาชนในพ้ืนที่ 2. ทำหนังสือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่  เพ่ือที่จะให้องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นนั้น จัดทำแผนของอำเภอเขามาโดยด่วน เมื่อแผนอำเภอเสร็จ 
เราก็จะนำเข้าแผนของจังหวัดให้ เรื่องนี้อยู่ที่ท่านว่าจะทำอย่างไรให้ทัน           
ผมยินดีที่จะใช้เงินสะสมดังกล่าว แต่ก็ได้ไปเปิดดูแผนแล้วไม่มีโครงการ          
อยู่ในแผน ถ้ามีโครงการอยู่ในแผนผมจะพยายามดำเนินการ เช่น โครงการ
ของท่านธนินจิตรา ศุภศิริ มีอยู่ในแผนหลายปีแล้ว ผมจึงอยากให้ท่าน           
รีบไปดำเนินการตามขั้นตอน ให้ท่านปลัดดำเนินการต่อ  และกรณี         
ฝายแกนดินซีเมนต์ผมเองค่อนข้างผิดหวังกับท้องถิ่นต่างๆ ความจริงแล้ว
เรื่องขออนุญาตต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่             
เราจะเป็นผู้สนับสนุนและช่วยทำให้เท่านั้นเอง แต่ดูในจังหวัดของเรา             
เขามองว่าจะเป็นหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ต้องไปดำเนินการ
ให้ทุกอย่าง จังหวัดอ่ืน เช่น เทศบาลตำบลสันทราย จังหวัดเชียงราย           
เขาก็มาดูงานฝายแกนดินซีเมนต์ของเรา เรื่องต่างๆ เหล่านี้ความจริงแล้ว         
ผู้ที่จะเป็นต้นเรื่อง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ แต่ผมดูแล้วเขา
ถือว่าเป็นเรื่องของเราทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามเรื่องเงินสะสมที่เราจะใช้ 
ต้องอาศัยท่านสมาชิกสภาฯ ตามเรื่องต่างๆ ให้ เราจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่ง 
เราก็ต้องดูดีๆ เพราะบางแห่งถึงเราทำไปมันไม่มีน้ำเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไม 
อาจจะทำให้เป็นผลเสียกับเรา ผมขอยกตัวอย่าง เช่น ลำห้วยแม่สะกึ๋น       
.           
 
 



๓๐ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ ยังมีน้ำไหลมาอยู่อันนี้แน่นอนเราขุดไปน้ำขึ้นแน่ แต่ที่ห้วยแห้งเราจะลองขุดดู   
นายก อบจ.แพร่ ถ้าขุดไป 3 - 4 เมตร แล้วยังไม่มีน้ำ เราก็ต้องระงับไปทำที่อ่ืนก่อนเพราะเวลามีน้อย         
. และไม่อยากให้ประชาชนว่าทำฝายไม่มีน้ำ เป็นประเด็นขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้น            
. เรายังมีเวลาอีก 1 เดือน ท่านสมาชิกสภาฯ จะต้องไปแจ้งชาวบ้านที่ต้องการ                  
. ทำเรื่องไปหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  นำเข้าแผนอำเภอ                   
. เสร็จแล้วจะนำมาแผนจังหวัดอีก และหลังจากแผนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว                
. ผมก็ต้องเรียกประชุมอีก 2 ครั้ง ขอตัดงบแต่ละครั้งเยอะมาก ผมยินดีที่จะ         
. ช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาฯ             
. เพราะระยะเวลาสั้นช่วยไปแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบ ขอนำเรียนท่านไว้เท่านี้               
. สำหรับในปีต่อไปเราก็จะรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)              
. ทั้งหมด และขณะนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าในการถ่ายโอนรับโอน ดูเหมือนว่า                
. ต้นสังกัดยังไม่อยากโอน ดังนั้นหากต้องการให้เรียบร้อยทุกอย่างอาจจะยาก                
. ถ้าเขาไม่โอนทางเรากต็้องทำเรื่องไปขออนุมัติยกเว้นระเบียบ เพ่ือที่จะให้เรา                
. เข้าไปปรับปรุงแก้ ไข รพ.สต. ได้  ขั้นต้นผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่า              
. เราสามารถที่จะจ้างแพทย์เพ่ือที่จะเข้าไปดูแลประชาชนได้  แต่ก่อน            
. เราจ้างแพทย์ไม่ได้ ไม่มีระเบียบรองรับ จ้างแพทย์ชั่วโมงละ 500 บาท               
. อาจจะเดือนละ 2 ครั้งก็ว่ากันไป ขอขอบคุณครับ  

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในโอกาสนี้  ผมต้องขอขอบคุณ            

ทุกท่าน ที่ ได้ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566               
ในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคณุครับ 

   

เลิกการประชมุ   เวลา  11. 25 น. 
 

 
 (ลงชื่อ)              ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
                                                            (นางทิตติยา  สุกใส) 
                                            เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร ่
 
 

 

 (ลงชื่อ)               
                                                        (นายวิตติ  แสงสุพรรณ) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ถูกต้อง                
เรียบร้อยแล้ว ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 

 
(ลงชื่อ) 

  
ประธานกรรมการ 

 (นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

    

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางสุขาวดี  วังคำ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

  

(ลงชื่อ) 
 

 
   

(นายปฏิพล  จอมดวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

กรรมการ 

   

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางมยุรี  ยาวิชัย) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

   

(ลงชื่อ)   กรรมการ 
 

 
 

 

(นางธนินจิตรา  ศุภศิริ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

(ลงชื่อ)   

(นายโชคชัย  พันศิริวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

กรรมการ 

   

      (ลงชื่อ)  เลขานุการ 
 (นายปัญจพัฒน์   สิริกรวัฒนกุล)  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

 


